



# ขอเชิญประชุมเรื่องผังเมือง

## ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา

กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลสวนพริก ตำบลวัดตูม ตำบลหันตรา ตำบลลุมพลี ตำบลคลองสระบัว ตำบลหัวรอ ตำบลภูเขาทอง ตำบลบ้านป้อม ตำบลหอรัตนไชย ตำบลท่าवासกรี ตำบลไผ่ลิง ตำบลประตู่ชัย ตำบลกะมัง ตำบลคลองสวนพลู ตำบลสำเภากล่อม ตำบลเกาะเรียน ตำบลคลองตะเคียน ตำบลปากกราน ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลข้าวเม่า ตำบลธนู ตำบลคานหาม อำเภออุทัย ตำบลบ้านกรด ตำบลคู้กลาน ตำบลสามเรือน ตำบลขนอนหลวง และตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผังเมืองรวมที่จัดทำขึ้นนี้ คือนโยบาย มาตรการและแผนผังที่จะประกาศเป็นกฎหมายเพื่อใช้สนับสนุนและควบคุมการพัฒนาของภาครัฐบาลและเอกชนในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะในท้องที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เพื่อให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย นำความสะดวกสบาย ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย ประหยัดการลงทุน และสิ่งแวดล้อมที่ดีมาสู่ประชาชน อีกทั้งสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคต

ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนประชาชน ผู้อยู่อาศัย หรือผู้ประกอบการที่ดิน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในท้องที่ดังกล่าวไปตรวจดูแผนที่แสดงเขตฯ แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ รายการประกอบแผนผัง พร้อมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีแนบท้ายข้อกำหนดของผังเมืองรวมฯ ได้ที่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ที่ว่าการอำเภออุทัย ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และสาธารณสุขในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา และเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง ([www.dpt.go.th](http://www.dpt.go.th)) ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และขอเชิญร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมกรุงศรีวิเวอร์ ห้องกรุงศรีอยุธยา ๑ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ เมื่อได้มีการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้อง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์ดังกล่าวเป็นหนังสือภายในระยะเวลาและสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง มิฉะนั้น จะไม่สามารถใช้สิทธิในการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ในภายหลัง

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะนำความความคิดเห็นของท่านไปประกอบการพิจารณา ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา จากนั้นจะนำผังเมืองรวมนี้เสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

\*\*\*\*\*

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐  
โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๕๔๓ โทรสาร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๑๕
- กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒๑๘/๑ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
โทร. ๐ - ๒๒๙๙ - ๔๕๖๙ - ๗๒ โทรสาร. ๐ - ๒๒๙๙ - ๔๕๘๖